

Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân

Việt Nam đã đi qua 3 đợt dịch Covid-19 trong năm 2020 và đầu năm 2021. Ở đợt dịch thứ tư, với sự xuất hiện của biến thể Delta, cuộc chiến chống dịch bước vào giai đoạn mới, nhiều khó khăn, khốc liệt, đòi hỏi cần có sự vào cuộc tích cực hơn nữa từ mỗi người dân. Cùng cả nước, người dân Thái Bình đã và đang chung sức đồng lòng, phát huy tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, vừa là trung tâm vừa là chủ thể trong phòng, chống dịch.



Ông Nguyễn Đình Phấn cùng các thành viên tổ tự quản số 1, phường Đê Thám (thành phố Thái Bình) làm nhiệm vụ tại chốt phòng, chống dịch Covid-19.

Cuộc chiến không của riêng ai

Dù đã hơn 80 tuổi song hàng ngày ông Nguyễn Đình Phấn, phường Đê Thám (thành phố Thái Bình) vẫn tích cực cùng các thành viên trong tổ tự quản đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát các gia đình có người thân đang ở tỉnh ngoài, tuyên truyền, vận động ai ở đâu ở đó. Ông Phấn chia sẻ: Dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi nghĩ bản thân mình cần phải làm gì đó để dịch bệnh sớm được đẩy lùi. Tham gia tổ tự quản, ngoài nhiệm vụ rà soát, nắm chắc đi biến động dân cư, tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch, hàng ngày từ hơn 6 giờ sáng tới cùng các thành viên trong tổ lại có mặt ở các cổng trường trên địa bàn để nhắc nhở người dân bảo đảm giãn cách, đeo khẩu trang...

Bà Trần Thị Thục, tổ trưởng tổ tự quản số 1, phường Đê Thám cho biết: Tổ có 8 thành viên, trong đó có 3 người cao tuổi. Dù tuổi cao nhưng mọi người rất nhiệt tình, trách nhiệm tham gia phòng, chống

dịch Covid-19. Dù mưa hay nắng các thành viên vẫn cố gắng trực chốt và thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công vì ai cũng mong muốn góp sức mình đẩy lùi dịch bệnh.

Người góp công, người góp của, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều cá nhân, ở nhiều độ tuổi, với nhiều hình thức tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Lão nông Trần Mạnh Đảo, xã Vũ Tiến (Vũ Thư) đã quyết định rút số tiền tiết kiệm cả đời lao động chắt chiu dành dụm và tiền do con cháu biếu dưỡng già ủng hộ công tác phòng, chống dịch của tỉnh. Em Bùi Nguyễn Thu Hà, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) dành dụm tiền ăn sáng, bọc vở thuê để góp phần nhỏ bé của mình vào công tác phòng, chống dịch. Phần lớn người dân đều tích cực hưởng ứng, đồng thuận cao với các biện pháp phòng, chống dịch mà trung ương, tỉnh đề ra. Khi Thái Bình yêu cầu hàng quán không được phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về, các cơ sở kinh doanh đều chấp hành nghiêm túc. Dù doanh thu sụt giảm song gác lại lợi ích trước mắt, các

cơ sở kinh doanh đều đồng thuận chung sức để dịch bệnh sớm được đẩy lùi. Bà Đào Thị Thanh, xã Liên Hiệp (Hưng Hà) chia sẻ, bản thân bà khi đi ra ngoài luôn thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Tại địa phương của bà, hầu hết mọi người đã dần hình thành thói quen đó, trước hết là bảo vệ mình, sau là bảo vệ cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Ý thức trách nhiệm của người dân là vũ khí chống dịch tối nhất

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, đoàn kết một lòng của nhân dân, đến nay Thái Bình vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh, là một trong số ít tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trong hơn 14 ngày qua. Thái Bình đang được coi là vùng xanh an toàn. Tuy nhiên, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường; nguy cơ xâm nhập dịch vào tỉnh luôn thường trực. Chỉ một cá nhân thiếu ý thức, vô trách nhiệm có thể phá hỏng thành quả phòng, chống dịch; công sức của nhiều người sẽ đổ bể, gánh nặng lại đè thêm lên đôi vai

của lực lượng tuyến đầu và hậu quả có thể không lường hết.

Theo thống kê, chỉ trong tháng 8/2021, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã phát hiện hơn 200 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch; xử lý nhiều trường hợp đưa tin sai sự thật về phòng, chống dịch. Các lực lượng chức năng cũng phát hiện một số vụ việc cố tình đưa người đang ở vùng có dịch ra khỏi địa bàn. Ông Bùi Văn Phú (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Tôi thấy bên cạnh nhiều người chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch thì vẫn có một số người còn chủ quan. Điều này rất đáng lo ngại khi dịch bệnh tại nhiều tỉnh, thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp.

Mới đây, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục quán triệt: Mỗi xã, phường phải là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ; người dân vừa là trung tâm vừa là chủ thể; chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Quan điểm này được nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Ông Ngô Xuân Đình, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Ở các đợt dịch trước, nhờ có sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, chúng ta đã chiến thắng dịch bệnh. Đợt dịch này được nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Ông Ngô Xuân Đình, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Ở các đợt dịch trước, nhờ có sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, chúng ta đã chiến thắng dịch bệnh. Đợt dịch này được nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Ông Ngô Xuân Đình, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Ở các đợt dịch trước, nhờ có sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, chúng ta đã chiến thắng dịch bệnh. Đợt dịch này được nhân dân rất đồng tình ủng hộ.

Dịch bệnh chưa kết thúc, hơn ai hết, mỗi người dân cần có những hành động thiết thực, đó là tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch và nếu có thể hãy tham gia đóng góp, ủng hộ để có thêm nguồn lực cần thiết cho các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG LANH

Mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với phương châm phát triển "Đưa nhà máy về gần nơi ở của người lao động", Công ty Tân Đệ vừa quyết định đầu tư xây dựng nhà máy TD10 tại huyện Tiên Hải. Dự án không chỉ được người lao động mong chờ mà người dân địa phương cũng rất phấn khởi chào đón.

Gần 10 năm qua, Công ty Tân Đệ đã đầu tư hàng loạt nhà máy mới ở các địa phương trong tỉnh như nhà máy TD5 ở Kiến Xương, TD6 ở Vũ Thư, TD7 ở Quỳnh Phụ, TD8 ở Đông Hưng, TD9 ở tỉnh Hưng Yên. Nhà máy TD10 là dự án thứ mười, được Công ty đầu tư tại thị trấn Tiên Hải trên diện tích gần 10ha, tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tiến Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Đây là dự án được áp dụng nhiều công nghệ hiện đại hàng đầu châu Âu và Mỹ. Thiết kế của nhà máy đồng nhất với hệ thống các nhà máy của Công ty Tân Đệ theo mô hình nhà máy xanh, an toàn với sức khỏe con người, thân thiện với môi trường và tôn lên vẻ đẹp cảnh quan của khu vực. Khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho từ 3.500 - 4.000 lao động của địa phương. Chúng tôi đầu tư xây dựng nhà máy TD10 nhằm giúp hàng nghìn người lao động của Công ty quê Tiên Hải đang làm tại các nhà máy ở huyện Kiến Xương, thành phố Thái Bình không còn phải đi xa, đỡ vất vả, tiết kiệm được tiền xăng xe và có thêm thời gian chăm sóc gia đình.

Từ khi biết dự án được đầu tư vào địa bàn, cấp ủy, chính quyền, người dân thị trấn Tiên Hải rất phấn khởi và đồng thuận trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Ông Cao Xuân Bằng, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Hải cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra chủ trương giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng mạnh tỷ trọng công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Dự án nhà máy TD10 của Công ty Tân Đệ rất phù hợp với chủ trương phát triển của địa phương nên được cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất trí tiếp nhận.

Trong quá trình triển khai thỏa thuận đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cấp ủy, chính quyền thị trấn Tiên Hải phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tiên Hải cùng nhà đầu tư thống nhất

CÔNG TY TÂN ĐỆ

Đưa nhà máy về gần nơi ở của người lao động



Nhà máy TD10 của Công ty Tân Đệ có tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng, được xây dựng theo mô hình nhà máy trong công viên.

công tác kiểm đếm, xác định giá, xây dựng phương án đền bù và công khai với các hộ dân trong vùng dự án. Chỉ sau gần 2 tháng với 4 cuộc họp với người dân tổ dân phố Trung Tiến và tổ dân phố Hồng Phong, 56/57 hộ có đất bị thu hồi đồng thuận bàn giao quyền sử dụng đất, trong đó 50 hộ đã nhận tiền đền bù, chỉ còn 1 hộ chưa thống nhất do liên quan đến phân chia tài sản thừa kế.

Trò chuyện với một số hộ dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án, bà con chia sẻ, hiện nay phân lớn các gia đình không còn lực lượng lao động để canh tác, giá phân bón tăng cao, thiên tai, sâu bệnh hại khiến cho hiệu quả sản xuất nông nghiệp thấp dẫn đến nhiều gia đình bỏ ruộng. Nhìn những "bờ xôi ruộng mật" bỏ hoang, nhiều bà con thấy lãng phí nhưng đành bất lực trong sự xót xa. Chính vì vậy, khi có doanh nghiệp vào đầu tư chẳng những nâng cao giá trị sử dụng đất mà còn tạo việc làm cho con cháu họ và làm thay đổi diện mạo một vùng quê nên ai cũng mừng, vui vẻ bàn giao quyền sử dụng đất để nhà đầu tư sớm triển khai dự án.

Không riêng những hộ có đất được nhận tiền đền bù phần khởi, hàng nghìn hộ dân ở thị trấn Tiên Hải và các xã lân cận cũng hào hứng với dự án nhà máy TD10. Anh Bùi Văn Quý, tổ dân phố Trung Tiến, thị trấn Tiên Hải chia sẻ: Tôi làm nghề lái xe, vợ tôi đi làm

công nhân may ở huyện Kiến Xương nên ít có thời gian chăm sóc, dạy bảo con cái. Nay có dự án may mặc lớn đầu tư ngay tại địa phương, vợ tôi có cơ hội

được về làm việc gần nhà. Gia đình rất phấn khởi. Tôi mong nhà máy sớm được xây dựng và đưa vào hoạt động.

KHÁC DUÂN

Ông Tô Văn Thanh, tổ trưởng tổ dân phố Trung Tiến, thị trấn Tiên Hải, huyện Tiên Hải



Qua tìm hiểu chúng tôi biết Công ty Tân Đệ là doanh nghiệp lớn, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho hàng vạn lao động trên địa bàn tỉnh và có nhiều hoạt động xã hội với cộng đồng nên chúng tôi yên tâm, phấn khởi khi Công ty đầu tư nhà máy vào địa bàn. Nếu nhà máy TD10 đi vào hoạt động, theo lãnh đạo Công ty Tân Đệ cho biết, bình quân thu nhập của công nhân đạt 8 triệu đồng/người/tháng thì chắc chắn sẽ nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người của địa phương lên và đời sống của người dân cũng không ngừng cải thiện.

Bà Trần Thị Gái, tổ dân phố Trung Tiến, thị trấn Tiên Hải, huyện Tiên Hải



Gia đình tôi có hơn 1 mẫu ruộng, dự án nhà máy TD10 thu hồi 6 sào và Công ty Tân Đệ đền bù cho gia đình hơn 270 triệu đồng. Tôi phấn khởi vì có một khoản tiền lớn để giải quyết công việc và cho con chút lương vốn để làm ăn. Gia đình tôi đồng thuận bàn giao đất và hy vọng dự án sớm hoàn thành; khi nhà máy đi vào hoạt động mong doanh nghiệp sẽ tiếp nhận con cháu chúng tôi vào làm việc để bớt vất vả, không phải đi làm xa nhà, đỡ lo lắng vấn đề giao thông.

Từ bỏ công việc xây dựng đã gần 10 năm, thuê lại 5,5ha đất lúa để làm nông nghiệp, anh Trần Văn Thuận, thôn Lục Tiến, xã Vũ Tiến (Vũ Thư) đang hiện thực hóa giấc mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương, đồng thời tạo sức lan tỏa góp phần khắc phục tình trạng ruộng bỏ hoang ở địa phương.



Cơ giới hóa gần 80% các khâu trong sản xuất giúp anh Trần Văn Thuận giảm được nhiều chi phí nhân công.

Với 5,5ha đất, mỗi năm anh Thuận trồng 3 vụ: một vụ khoai tây, một vụ dưa hấu và một vụ lúa. Anh chia sẻ: Trước đây tôi làm trong lĩnh vực xây dựng. Ngoài ra, để nâng cao thu nhập cho gia đình và đáp ứng nhu cầu cơ giới hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, tôi đầu tư thêm máy cày và máy gặt cỡ lớn để làm dịch vụ cho bà con. Thời gian gần đây, do chuyển dịch cơ cấu lao động, người dân chủ yếu đi làm tại các công ty, xí nghiệp; lao động còn lại ở địa phương chủ yếu là những người già cả, không còn sức lao động; đồng ruộng bị chuột phá hoại nhiều nên người dân không còn mặn mà, nhiều diện tích bị bỏ hoang gây lãng phí nên tôi mạnh dạn

thuê lại ruộng của bà con để sản xuất tập trung. Toàn bộ diện tích đất anh Thuận tích tụ được là thuê lại của

hơn 140 hộ dân trong xã. Đây là khu đất trũng, nằm sát chân đê, cấy lúa kém hiệu quả nên nhiều người

bỏ hoang không cấy. Việc thuê lại đất anh Thuận trực tiếp với bà con với giá 70kg thóc/sào/năm. Trong

quá trình tích tụ, anh gặp nhiều khó khăn do có người ủng hộ song cũng có người không đồng ý cho thuê. Có nhiều gia đình anh phải tới nhà 5 - 7 lần để thỏa thuận. Với những hộ vẫn muốn cấy, anh thuê lại ruộng của các hộ không cấy lúa trong làng để đổi ruộng cho họ.

Từ ý định tích tụ ruộng đất để sản xuất lúa tập trung ban đầu, anh Thuận chuyển sang trồng cây màu cho hiệu quả kinh tế cao. Anh cho biết: Do chất đất ở đây chủ yếu là đất pha cát, trồng lúa cho hiệu quả không cao nhưng lại rất phù hợp với trồng khoai và dưa hấu nên những năm gần đây tôi chỉ cấy một vụ lúa, vụ đông trồng khoai tây, còn vụ xuân hè trồng dưa hấu. Toàn bộ các khâu từ làm đất, vun luống, bón phân, phun thuốc trừ sâu, làm cỏ, thu hoạch đều được cơ giới hóa, góp phần giảm chi phí thuê nhân công. Hiện nay, gia đình thuê 2 lao động thường xuyên, còn lại chỉ thuê nhân công thời vụ. Vào một số thời gian cao điểm như lúc thu hoạch, gia đình thuê khoảng 7 - 10 người. Ngoài

nguồn thu từ lúa, mỗi năm anh Thuận thu khoảng 65 tấn khoai tây, trên 40 tấn dưa hấu. Toàn bộ nông sản đều được thương lái đến thu mua tận ruộng. Tận dụng diện tích bờ vùng, bờ thửa, anh trồng trên 1.000 gốc cây ăn quả như nhãn, bơ, vú sữa, bưởi và khoảng 500 khóm chuối. Mỗi năm anh Thuận thu về hơn 1 tỷ đồng từ bán các loại nông sản, sau khi trừ chi phí anh thu lãi khoảng 500 triệu đồng. Từ hiệu quả chuyển đổi trồng lúa sang trồng màu, anh Thuận dự định trong thời gian tới sẽ chuyển hẳn cả 3 vụ sang trồng màu và dưa hấu tiếp tục mở rộng diện tích đất tích tụ để sản xuất tập trung.

Theo chia sẻ của anh Thuận, khó khăn lớn nhất của gia đình khi sản xuất quy mô lớn đó là chưa có đường điện 3 pha nối ra khu vực này, vì đây là khu đất trũng, khi mưa lớn xảy ra rất dễ bị ngập úng gây thiệt hại. Nếu có đường điện 3 pha sẽ giúp việc bơm tiêu thoát nước được thuận lợi và nhanh hơn bảo vệ hoa màu. Vì vậy, gia đình mong chính quyền địa phương

tạo điều kiện có đường điện 3 pha nối ra đồng để người dân thuận lợi hơn trong sản xuất, góp phần làm giàu cho quê hương.

Theo đồng chí Hoàng Ngọc Định, Phó Bí thư Đảng ủy xã: Mô hình của gia đình anh Trần Văn Thuận là một trong những mô hình dân vận khéo tiêu biểu trong tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao của địa phương. Hiện

nay, toàn xã có khoảng 30 hộ tích tụ ruộng đất từ 1 - 3 mẫu để sản xuất tập trung. Hầu hết các mô hình đã và đang cho hiệu quả kinh tế cao. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng mô hình nhằm góp phần khắc phục tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nâng cao thu nhập cho người dân trong xã.

ĐÀO QUYÊN



Cây giống được anh Trần Văn Thuận ươm và chăm sóc kỹ lưỡng trước khi mang ra trồng ngoài ruộng.